



Niềm tin của dân - sức mạnh của Đảng

KỶ 2: KHÍ THỂ MỚI - QUYẾT TÂM MỚI

Với tinh thần chủ động, tích cực và quyết liệt, đến thời điểm này, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong toàn tỉnh đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ cấp mình với các giải pháp đồng bộ, phù hợp, khả thi nhằm tạo chuyển biến tích cực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới.



Công nhân Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfort thi đua sản xuất.

Cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển, trong các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đều chú trọng khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tỉnh để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính

quyền và bảo đảm quốc phòng, an ninh thành 133 chương trình, đề án, nhiệm vụ, riêng lĩnh vực phát triển kinh tế và thu hút đầu tư là 57 chương trình, đề án, nhiệm vụ rất cụ thể. Cần cứ tiềm năng, thế mạnh của từng lĩnh vực, từng địa phương, các cấp ủy đều xác định những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, từ đó đề ra giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn cho biết: Sở đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành gắn với xây dựng đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Trong năm 2021 - 2025, phát triển chăn nuôi, phát triển thủy sản, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu... cùng với đó, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành

các cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện.

Đến thời điểm này, 100% chi bộ, đảng bộ trên địa bàn huyện Đông Hưng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với các nhiệm vụ của huyện và của từng địa phương, đơn vị. Giai đoạn 2021 - 2025, Đông Hưng phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,96% trở lên/năm. Huyện đã đề ra các giải pháp thực hiện cho từng lĩnh vực, trong đó tập trung vào 3 đột phá: Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư, nhất là dự án có kỹ thuật công nghệ cao và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường; tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của huyện. Ông Vũ Quý Nhật, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đông Hưng cho biết: Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng;

nêu cao tinh tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, từ đó lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Huyện ủy, UBND huyện Kiến Xương cũng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và có những đề án, kế hoạch thực hiện chi tiết cho cho từng tháng, từng quý, từng năm trong nhiệm kỳ mới. Trong nông nghiệp sẽ tập trung phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá trên cơ sở phát huy thế mạnh của các sản phẩm đặc thù ở từng địa phương, chuyển đổi các diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao hơn, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tạo ra chuỗi liên kết trong sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo mở rộng các cụm công nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Tại Thái Thụy, theo ông Vũ Thanh Văn, Bí thư Huyện ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện đều đồng tình, thống nhất và tin tưởng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ tạo đột phá cho kinh tế của huyện. Cấp ủy các cấp trong huyện đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện Nghị quyết, Thái Thụy xác định tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế là địa phương nằm trong Khu kinh tế Thái Bình, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất

và tinh thần cho nhân dân. Nhiệm vụ trước mắt là làm tốt công tác giải phóng mặt bằng giúp nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, dự án tuyến đường ven biển tỉnh Thái Bình; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại hội thể dục thể thao, đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với khí thế thi đua ngay từ những tháng đầu của năm 2021, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách cho Nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đề ra. Ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Các doanh nghiệp đang vào cuộc một cách mạnh mẽ để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thông qua đẩy mạnh sản xuất tăng gấp 2 - 3 lần bù lại những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Nhiều doanh nghiệp hiện đã hoạt động trở lại bình thường, có nhiều doanh nghiệp được thành lập mới, nhiều doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp lớn tiếp tục tinh thần khởi nghiệp.

Với niềm hân hoan, phấn khởi trước thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với niềm tin và khí thế mới của nhiệm kỳ mới sẽ là động lực quan trọng để toàn hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Thái Bình có những hành động thiết thực, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Ông Trần Trọng Kim, Giám đốc Công ty TNHH NTN



Tôi rất tin tưởng, với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các doanh nghiệp của Thái Bình sẽ có nhiều điều kiện để phát triển trong những năm tới. Để vận dụng, đưa Nghị quyết vào thực tiễn thì chúng tôi phải tự chuyển mình, tự thay đổi tư duy bằng những nội dung, trong đó tập trung xây dựng mục tiêu phát triển của doanh nghiệp cho phù hợp với từng giai đoạn; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận cũng như đội ngũ công nhân lành nghề; cải tiến về công nghệ để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, nâng tính cạnh tranh.

Ông Phí Đức Vui, Chủ tịch UBND xã Đông Á, huyện Đông Hưng



Đảng ủy xã đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể học tập và có bài thu hoạch sau mỗi buổi học tập nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Triển khai thực hiện các nghị quyết, Đông Á chú trọng vào 3 lĩnh vực: Xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương



Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Vũ Ninh tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu hết năm 2021 sẽ về đích nông thôn mới nâng cao. Hiện Vũ Ninh có cụm công nghiệp với 8 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động. Sắp tới, địa phương đề nghị với tỉnh mở rộng cụm công nghiệp của xã 30ha nữa, nâng tổng diện tích lên 70ha để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất.

(còn nữa)
NHÓM PHỎNG VIÊN

VIETINBANK THÁI BÌNH

Hỗ trợ tích cực tăng trưởng kinh tế

Thời gian qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietinbank Thái Bình) luôn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và ngành Ngân hàng, đồng thời bám sát định hướng phát triển của tỉnh, từ đó điều hành hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hỗ trợ tích cực tăng trưởng kinh tế.

Trên địa bàn tỉnh, Vietinbank Thái Bình là một trong những ngân hàng có quy mô hoạt động lớn với 1 trụ sở chính và 14 phòng giao dịch trải đều khắp các huyện, thành phố. Đến tháng 12/2020, tổng nguồn vốn huy động của Vietinbank Thái Bình đạt 11.169 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2019, chiếm 13% thị phần trên địa bàn; tổng dư nợ cho vay đạt 9.615 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2019, chiếm 15% thị phần trên địa bàn; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,06% tổng dư nợ cho vay. Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Vietinbank Thái Bình cho biết: Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của dịch Covid-19, Vietinbank Thái Bình luôn bám sát chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp phù hợp với từng thời kỳ, bảo đảm duy trì hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao. Trong công tác huy động vốn, để giữ vững ổn định và duy trì đà tăng trưởng, Chi nhánh tập trung đẩy mạnh khai thác và tăng trưởng theo hướng đa dạng hóa nguồn vốn, chủ động tìm kiếm khách hàng có tiềm năng và khách hàng mới, cơ cấu lại kỳ hạn và lãi



Quá trình hoạt động của Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát luôn có sự đồng hành của nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Ảnh: KHẮC ĐUẤN

suất, đồng thời thực hiện tốt chính sách chăm sóc khách hàng, thường xuyên tuyên truyền nhằm đưa gần hơn nữa thương hiệu Vietinbank tới đồng bào nhân dân.

Hoạt động cho vay cũng được Vietinbank Thái Bình triển khai hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của khách hàng. Ngay từ đầu năm, Chi nhánh đã chỉ đạo và triển khai quyết liệt mở rộng hoạt động tín dụng tại các phòng giao dịch, trong đó hướng tới các đối tượng khách hàng là các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa có tính hình sản xuất, kinh doanh ổn định, tài chính lành mạnh, đồng thời tập trung cho vay các dự án thuộc các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, khuyến khích cho vay các lĩnh vực xuất khẩu, cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn. Là một trong những đơn vị có uy tín, thương

hiệu trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát không chỉ đẩy mạnh phát triển lĩnh vực kinh doanh xe máy, mỗi năm bán ra thị trường từ 18.000 - 20.000 xe máy các loại mà còn được các hãng ô tô như Hyundai, Toyota, Nissan, Mitsubishi tin tưởng hợp tác đầu tư mở đại lý tại Thái Bình. Ông Vũ Mạnh Hoàn, Tổng giám đốc Công ty chia sẻ: Trong quá trình hoạt động của Công ty luôn có sự đồng hành của nguồn vốn tín dụng ngân hàng, trong đó Vietinbank Thái Bình luôn quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, đặc biệt là khó khăn về nguồn vốn với Công ty với các thủ tục rất đơn giản, nhanh chóng, lãi suất cho vay hợp lý.

Không chỉ đẩy mạnh công tác huy động vốn và đầu tư tín dụng, thời gian qua, Vietinbank Thái Bình còn chú trọng phát triển các

dịch vụ ngân hàng điện tử, đặc biệt là dịch vụ Ipay trên điện thoại di động, dịch vụ SMS chuyển khoản, nộp thuế điện tử... từ đó hỗ trợ tích cực cho khách hàng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như trong đời sống thường ngày, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí mà vẫn có

thể kiểm soát được nguồn tài chính, thực hiện được các giao dịch từ tài khoản của mình. Ngoài ra, Vietinbank Thái Bình còn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, từ đó góp phần hỗ trợ, cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân. Năm 2020, Chi nhánh đã hỗ trợ xây dựng mới trường học, tặng quà tết cho người nghèo với kinh phí hơn 5 tỷ đồng, đồng thời quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ phòng, chống thiên tai... hơn 500 triệu đồng, nâng tổng số tiền tài trợ của Vietinbank cho tỉnh đến hết năm 2020 đạt 125 tỷ đồng.

Mục tiêu năm 2021, Vietinbank Thái Bình phấn đấu tổng nguồn vốn huy động tăng bình quân 10 - 12%, tổng dư nợ cho vay tăng bình quân 10 - 12%, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,06% tổng dư nợ, thu dịch vụ đạt 100% kế hoạch trung ương giao, thu hồi nợ xử lý rủi ro đạt 90% kế hoạch giao, doanh số chi trả kiểu hối tăng 5% so với năm 2020. Do đó, thời gian tới, Vietinbank Thái Bình tiếp tục đổi mới và phát triển, triển khai tích cực các giải pháp duy trì hoạt động hiệu quả, từ đó đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng chính đáng, cần thiết của người dân và doanh nghiệp.

MINH HƯƠNG

ĐẾN HẾT THÁNG 2/2021

- Tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 11.073 tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư chiếm 90,56% tổng nguồn vốn huy động, tăng 0,3% so với thời điểm 31/12/2020;
- Tổng dư nợ cho vay đạt hơn 9.427 tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 3,94%, cho vay công nghiệp, xây dựng chiếm 41,35% và cho vay dịch vụ chiếm 54,71% tổng dư nợ cho vay;
- Doanh số cho vay đạt hơn 1.308 tỷ đồng;
- Tỷ nợ xấu chiếm 0,05% tổng dư nợ.

35

NĂM

ĐỔI MỚI

1986 - 2021

KINH TẾ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG

CƠ CHẾ KINH TẾ

- **Trước 1986**
Cơ chế tập trung, kế hoạch hóa. Độc canh lúa nước, thiếu lương thực
- **6/1986**
Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10 (khóa VI) khẳng định chính thức đổi mới cơ chế quản lý, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp
- **1996**
Thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, cải thiện một bước đời sống vật chất của nhân dân
- **2002-2003**
Kinh tế tư nhân phát triển mạnh. Công nghiệp chuyển biến tích cực. Việt Nam bắt đầu thực hiện lộ trình hội nhập AFTA*
- **1/2011**
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Trung ương Đảng nhận định "đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình"
- **2019**
GDP đạt 7,02%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới
- **2020**
Chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng 2,91%, là một trong những nước hiếm hoi có tăng trưởng dương trong khu vực và trên thế giới

TĂNG TRƯỞNG GDP

6,51 (%/năm)	7,26	5,9	5,9
1986-2000	2001-2010	2011-2015	2016-2020

* Khu vực mở dịch vụ tự do ASEAN

TTXVN
Vietnam News Agency

<https://infographics.vn>